

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

ĐỖ XUÂN MƯỜI

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

NỖ LỰC TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện là 224.000 người. Từ khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự nguyện năm tăng nhanh. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được trong 11 năm trước cộng lại. Điều này đánh dấu bước ngoặt mới trong công tác phát triển người tham gia BHXH của ngành BHXH Việt Nam.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như thiên tai, lũ lụt tại miền Trung, Tây Nguyên, nhưng nhờ thực hiện hàng loạt các giải pháp đồng bộ, kịp thời, công tác mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện với số người tham gia đạt 1,128 triệu người (tăng 554.000 người, gấp hai lần

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, các đơn vị trong ngành BHXH phối hợp với cơ quan bưu điện cần linh hoạt, vận dụng các biện pháp sáng tạo ngay từ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan BHXH, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn trong công tác phát triển người tham gia.

Trước tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và phức tạp, các đơn vị phải xác định rõ tâm lý đối diện với khó khăn một cách thường xuyên; nâng cao hơn nữa việc dự báo trước những biến động ở từng quý, từng năm, giai đoạn 3 năm...; xác định chi tiết các nhóm đối tượng tiềm năng để có kế hoạch và cách tiếp cận, cách làm hợp lý, hiệu quả.

so với năm 2019), đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu năm 2021 được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Những kết quả trên là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực mà ngành BHXH Việt Nam đã quyết liệt triển khai thời gian qua, góp phần phát triển thêm nhiều người dân được tham gia vào lưới an sinh của Nhà nước, được chăm lo cuộc sống, chăm

sóc sức khỏe khi về già không còn khả năng lao động, từ đó, góp phần củng cố ngày càng vững chắc hơn nền an sinh xã hội vững mạnh của đất nước.

Đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng ngay từ đầu năm, toàn ngành BHXH Việt Nam đã áp dụng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ đó, hết tháng 4/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt



1,12 triệu người (giảm nhẹ so với hết năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn tăng 527.000 người so với cùng kỳ năm 2020).

LINH HOẠT, SÁNG TẠO PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

Năm 2021 là năm thứ hai triển khai tổ chức thực hiện “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Việc tổ chức “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” nhằm tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH; thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện; tuyên truyền, khuyến khích vận động người dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn

dân; truyền thông, phổ biến, giáo dục, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động.

Theo đó, “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân” năm 2021 được ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh truyền thông với chủ đề “BHXH cho tất cả mọi người lao động”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Hướng tới mục tiêu thực hiện BHXH toàn dân là góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh bền vững”; “Tham gia BHXH là đầu tư cho tương lai”; “BHXH giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống”; “Lương hưu và BHYT - Chỗ dựa tài chính lúc tuổi già”; “Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của

mỗi gia đình”;... hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động khu vực phi chính thức.

Nhằm có những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân”, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH nói chung cũng như BHXH tự nguyện nói riêng trong Quý II và năm 2021, ngoài việc tiếp tục tham gia đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHXH Việt Nam xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia, trong đó có một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự phối hợp vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH tự nguyện.

Hai là, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia cho từng



xã, phường, đại lý thu. Rà soát, phân loại và có số liệu chi tiết đối với các nhóm tiềm năng (theo độ tuổi, giới tính, công việc và thu nhập...) để tập trung tuyên truyền vận động có hiệu quả.

Ba là, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông như tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... chú

trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở theo các nhóm đối tượng,...

Bốn là, tiếp tục đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ đại lý thu; giao số chỉ tiêu cụ thể hằng tuần, tháng đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho từng đại lý. Tập

trung rà soát, dừng triển khai đối với các điểm thu chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, cũng chú trọng việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức đóng góp, hỗ trợ, mua tặng sổ BHXH tự nguyện cho người dân nhằm hướng đến tính bền vững của chính sách an sinh xã hội cho nhân dân.

BHXH các tỉnh, thành phố cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng, với nội dung, hình thức truyền thông cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập của nhóm đối tượng để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả. ■

BQL DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 705 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm
96 NĂM NGÀY BẢO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
21/6/1925 - 21/6/2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ, TIẾP CẬN CHUẨN MỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thụ hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù của ĐHQGHN theo Luật Giáo dục Đại học và Nghị định của Chính phủ. Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới - Sáng tạo - Tiên phong - Chất lượng cao", sau 15 năm thành lập, 20 năm truyền thống, Nhà trường đã tạo dựng được uy tín và vị thế trong nước và quốc tế; có đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao; môi trường giáo dục chuẩn mực, chất lượng cao; môi trường nghiên cứu tích cực với số lượng sản phẩm khoa học, công nghệ ngày càng tăng; môi trường làm việc trẻ, cởi mở, năng động để thích nghi với các hoạt động đổi mới, sáng tạo, tiên phong.

Bám sát nhu cầu xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Trường ĐHCN tiếp tục tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông; An toàn, an ninh mạng; Vật lý kỹ thuật; Cơ điện tử; Cơ kỹ thuật. Đồng thời, Nhà trường đã phát triển và mở mới một số lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu xã hội, tiên phong phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, cụ thể như năm 2018, Trường ĐHCN bắt đầu tuyển sinh đào tạo Kỹ thuật Robots, đây là chương trình đào tạo tiên phong trong cả nước; chương trình liên ngành gồm các lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và Cơ điện tử và tự động hóa. Chương trình đào tạo này được nhận chuyển giao chương trình đào tạo Kỹ thuật robots từ Trường Đại học Công nghệ Chiba, Nhật Bản. Thông qua hợp tác đặc biệt giữa ĐHQGHN và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội Viettel, năm 2017, Trường ĐHCN đã thành lập Viện Công nghệ Hàng không vũ trụ là đơn vị đầu mối để triển khai nghiên cứu, đào tạo và hợp tác về hàng không vũ trụ và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ Hàng không vũ trụ và tuyển sinh từ năm 2018. Bên cạnh đó, phát huy tiềm lực liên ngành, trường ĐHCN đã tuyển sinh và đào tạo nhân lực các ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ nông nghiệp, Kỹ thuật năng lượng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động hợp tác phát triển cũng được Nhà trường quan tâm chú trọng, mở ra bước phát triển khi trở thành đơn vị tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.37547.461; Fax: 024.37547.460; Email: uet@vnu.edu.vn